



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

10 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 10 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,139 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,883,485 ราย เสียชีวิต 108 ราย เสียชีวิตสะสม 26,083 ราย รักษาหายเพิ่ม 25,509 ราย รักษาหายสะสม 3,606,429 ราย ยังรักษาอยู่ 250,973 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 498,332,074 (+807,296) ราย เสียชีวิต 6,201,191 (+2,195) ราย รักษาหาย 438,254,428 (+858,527) ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 498,332,074 (+807,296) ราย เสียชีวิต 6,201,191 (+2,195) ราย รักษาหาย 438,254,428 (+858,527) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อใหม่เฉลี่ย 7 วัน สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ **เกาหลีใต้** 1,607,876 ราย **เยอรมนี** 1,074,086 ราย **ฝรั่งเศส** 934,559 ราย ส่วนไทยอยู่อันดับ 10 ของโลก **ออสเตรเลีย** เตรียมอนุมัติฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นผู้สูงอายุ 12-15 ปี **ฮ่องกง** ผู้ป่วยหนักกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องหลังบุคลากรทางการแพทย์จากจีนเข้ามาช่วยเหลือ และปรับพร.ของรัฐ 7 แห่งรองรับผู้ป่วย 11,500 เตียง **เชียงใหม่** รองนายกฯ รับคุมโควิดล้มเหลว หลังยอดติดเชื้อรายใหม่ถึง 23,600 ราย **บริษัทโมเดอร์นา อิงก์** เรียกคืนวัคซีนโควิด 764,900 โดส ที่ผลิตโดยโรงงานในสเปน ซึ่งถูกส่งไปยังนอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน และสวีเดน เมื่อเดือน ม.ค. หลังพบสิ่งปนเปื้อนในวัคซีนขวดหนึ่ง

ประเด็นสำคัญ

1. มาตรการรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ แนวหน้า,) เว็บไซต์ (แนวหน้า,โพสต์ทูเดย์)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ Self Clean Up และ Universal Prevention เพื่อให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้ 1.ขอให้บุตรหลานพาพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ไปฉีดวัคซีนและวัคซีนเข็มกระตุ้น ที่รพ.สต.หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน และหากตนเองมีความเสี่ยงให้รับตรวจ ATK 2.ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เน้นการสวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ อย่าใช้มือสัมผัสใบหน้า 3.หลังกลับจากสงกรานต์ ให้สังเกตอาการตนเอง 7 วัน ตรวจ ATK และ WFH ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สถานที่จัดกิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมตามประเพณีได้ เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ โดยปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด จัดกิจกรรมในที่โล่ง และงดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, mcot

- รมว.มหาดไทย กำชับปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมพร้อมมาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการสำหรับการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยประเมิน อนุญาตกิจกรรมการรวมกลุ่มในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนการจัดงาน และกำกับปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ในวันจัดงาน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง พร้อมเฝ้าระวังและควบคุมกำกับกิจการต่างๆ เช่น ทำอากาศยาน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ร้านอาหาร ร้านอาหารกึ่งผับ ตลาด ศาสนสถาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และย้ำการสื่อสารให้ประชาชนป้องกันตนเองแบบ Universal Prevention และ DMHTA หากพบว่ามีอาการหรือความเสี่ยงให้ตรวจด้วย ATK ทันที รวมทั้งให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีพบการระบาดเพิ่มขึ้นระหว่างหรือหลังเทศกาลสงกรานต์

2. สถานการณ์การแพร่ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)

- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ว่า ตัวเลขการเสียชีวิตสอดคล้องกับตัวเลขปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจที่เพิ่ม แต่ที่สำคัญคือ ผู้เสียชีวิตที่ผ่านมา 90% เป็นผู้ที่ยังรับวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้รับเลย และ 85-90% อยู่ในกลุ่ม 608 จึงต้องขอให้ทุกคนเข้ารับวัคซีนตั้งแต่เดือนมี.ค. เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงสงกรานต์ เพราะยังมีผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีอีกกว่าล้านคนยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก และสามารถติดเชื้อได้โดยเฉพาะช่วงที่มีการพบปะลูกหลานในเทศกาล ส่วนการเป็นโรคประจำถิ่น จะมีอัตราเสียชีวิตที่ 0.1% การติดเชื้อ 20,000 ราย จะเสียชีวิต 20 ราย ซึ่งขณะนี้การเสียชีวิตยังสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ 3-4 เท่า จึงต้องเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง ควบคู่กับมาตรการป้องกัน สวมหน้ากาก ล้างมือและเว้นระยะห่างต่อเนื่อง หลังเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อ 50,000-100,000 รายต่อวัน ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่าย แต่ที่สำคัญต้องดูไม่ให้เกิดเสียชีวิตเกินวันละ 200 ราย เพื่อให้ระบบบริการสุขภาพตั้งรับได้ ทั้งนี้ ในกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง การฉีดวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป ลดอัตราความรุนแรงได้ แต่หากมีโรคร่วมอื่น เช่น เบาหวาน ความดัน ยังต้องระวังเป็นพิเศษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โพสต์เฟซบุ๊กว่า ผู้ป่วยอาการรุนแรงถึงหลักสองพันแล้ว และคงได้เห็นผู้เสียชีวิตเกินร้อยรายไปอีกระยะหนึ่ง ศบค.ยังไม่เพิ่มมาตรการผ่อนคลายนอื่น และเร่งเสริมมาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยใหม่ช่วง 20 วันอันตราย (11-30 เมษายน) น้อยที่สุด ที่ยังน่าเป็นห่วงคือการเจ็บป่วยรุนแรงของเด็กเล็ก กลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมีส่วนการเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่น ต้องช่วยกันลดการติดเชื้อจากผู้ใหญ่สู่เด็ก บ้านที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ สมาชิกครอบครัวต้องเข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำให้ครบ รมัตระวังตัวเองเต็มที่ ปกป้องเด็กเล็ก คนท้อง และผู้สูงอายุ จากการเดินทางและพบปะญาติมิตรให้มากที่สุด ส่วนคนท้อง ถ้าได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วอาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง ซึ่งทีมนักวิจัยจากเยอรมนีได้ติดตามอาการและการตรวจ MRI ทารกในครรภ์ของแม่ 34 คน อายุครรภ์ 24-40 สัปดาห์ที่ติดเชื้อโควิดแต่มีอาการน้อย ทุกรายตั้งท้องครบและคลอดได้ตามปกติ พบการเจริญเติบโตของปอดทารกมีขนาดลดลง โดยในแม่ที่ท้องแก่จะลดลงมากกว่าแม่ที่อายุครรภ์น้อย แต่ทารกทุกรายที่คลอดไม่มีภาวะหายใจลำบากแรกคลอด ส่วนผลในระยะยาวเมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นไปแล้ว ต้องติดตามต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

- นพ.มณูญ ลิขเวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน จะเกิดปอดอักเสบป่วยหนักต้องเข้าไอซียู ใส่เครื่องช่วยหายใจ และเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ฉีดเข็มเดียว หรือฉีดครบสองเข็ม แต่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้น ควรได้ยาต้านไวรัสตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ยาโมลนูพิราเวียร์ หรือ ยาแพกซ์โลวิด ภายใน 5 วันแรกที่เริ่มป่วย ซึ่งมีหลักฐานช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิตได้

3. ลดตรวจ RT-PCR เข้าประเทศ**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน)**

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.จะผ่อนปรนมาตรการเข้าเมืองเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลการติดเชื้อส่วนมากเป็นการติดเชื้อในครัวเรือน ขณะที่ผู้เดินทางเข้าประเทศส่วนใหญ่จะผ่านการตรวจจากสายการบิน หรือประเทศต้นทางแล้วในระดับหนึ่ง สิ่งที่จะต้องหารือกับ ศบค. คือ ลดระดับการตรวจ RT-PCR ลง อาจขอให้ตรวจก่อนที่จะเดินทางเข้ามาภายในประเทศ สธ.กำลังหาจุดสมดุลไม่ให้เกิดความตระหนก และให้คนในประเทศสามารถดำเนินชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุด

4. ดึงร้านขายยาช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)**

- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่มาก สปสช. จึงได้ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม ช่วยให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้าถึงระบบบริการรักษาโดยสะดวก และช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในรพ. โดยร้านยาที่เข้าร่วมจะต้องเป็นร้านยาที่มีเภสัชกรประจำ ขณะนี้มีร้านยาสมัครเข้ามาประมาณ 700 แห่ง ขึ้นทะเบียนในระบบแล้ว 500 แห่ง ตั้งแต่ให้บริการเมื่อ 21 มี.ค.เป็นต้นมา มีการเบิกค่าบริการราว 1,200 ราย หากมีข้อสงสัยหรือพบว่าการทุจริตหรือมีพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส แจ้งโดยตรงที่เลขาธิการ สปสช.จะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

5. การฉีดวัคซีนครั้งโดส**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, tnthailand, ch7)**

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ เปิดเผยข้อมูลการศึกษาการรับการรักษาให้ฉีดวัคซีนชนิด mRNA ขนาดครึ่งโดสในเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะวัคซีน Moderna ซึ่งทั้งอเมริกาและยุโรป เปลี่ยนมาฉีดเข็มกระตุ้นครึ่งโดส หรือ 50 ไมโครกรัม และขณะนี้ อย.ไทยได้อนุมัติให้ใช้ขนาดครึ่งโดส ซึ่งกรณี 2 เข็มแรกเป็นวัคซีนเชื้อตายก็สามารถใช้กระตุ้นได้ โดยเฉพาะคนที่กลัวอาการข้างเคียงของ mRNA วัคซีน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ใน เข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4

6. หญิงบุรีรัมย์เครียดผุผอ**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน**

- เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลบ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เร่งนำตัวนางเพียร เชียงรัมย์ อายุ 53 ปี ไปส่งโรงพยาบาลบ้านด่าน หลังจากใช้ผ้าขาวมาผูกคอตัวเองหวังฆ่าตัวตาย แต่สามีช่วยเหลือได้ทัน สามีเล่าว่า ตนกับภรรยาเฝ้าไข้พี่รับจ้าง เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ได้ไปตรวจ ATK พร้อมกัน พบติดเชื้อโควิด-19 หมอให้กักตัวรักษาอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 10 วัน ช่วงกักตัวภรรยาจะบ่นเป็นระยะว่าเป็นภาระ ไปหากินไม่ได้ ช่วงเข้าภรรยาเดินขึ้นชั้นสอง ได้ยินเสียงภรรยาถือกระตู่ห้องนอน จึงวิ่งขึ้นไปดูตลึงใจฟังประตูเข้าไป พบภรรยาใช้ผ้าขาวมาผูกกับซ้อบ้านห้อยโตนงเตง จึงรีบช่วยเหลือ นางเพียรกล่าวว่า รู้สึกท้อแท้ที่ติดเชื้อโควิด เพราะปกติป่วยเป็นโรคความดันกับเบาหวานอยู่แล้ว สร้างภาระให้กับสามี ที่ออกไปทำงานไม่ได้ เนื่องจากต้องกักตัวนานถึง 10 วัน ถึงเวลานี้คิดได้แล้วว่าชีวิตต้องสู้ หลังจากนั้นจะไม่คิดสั้นอีกแล้ว

มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ)**

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- บอร์ด สปสช. มีมติรับทราบความคืบหน้าการกระจายชุดตรวจ ATK สำหรับกลุ่มเสี่ยง ระยะที่ 1 ตั้งแต่ 16 ก.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 กระจายไปแล้ว 8,494,425 ชุด คงเหลือในคลังกลาง 5,575 ชุด ด้าน รมว.สธ. ส่ง สปสช.หารือร่วมกับกรมควบคุมโรคว่าจำเป็นต้องแจก ATK อีกหรือไม่ หลังหลายประเทศยกเลิกแล้ว ขณะที่ประชุมบอร์ด สปสช.หารือปรับเกณฑ์คัดกรองโควิด เน้นเฉพาะผู้มีอาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook</p> <p>- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันหากตรวจโควิด 19 ไม่ระวัง อาจเสี่ยงตาบอด เป็นข่าวจริง ชี้ ใช้น้ำยา ATK มีสาร Sodium Azide ถ้าเข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เนชั่นออนไลน์</p> <p>- ทีมนักวิจัย แพทย์แผนไทย แพทย์แผนปัจจุบัน และเภสัชกร ร่วมแถลงผลงานวิจัยสมุนไพรไทยและเห็ดยา ด้านโควิด 19 ความก้าวหน้าในการพัฒนาตำรับยาโบราณ และถ่ายทอดบทเรียนการใชยาตำรับสมุนไพรเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดและรักษาผู้ป่วย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์(ผู้จัดการ, เดลินิวส์ ไทยรัฐ สยามรัฐ บ้านเมือง amarintv.sanook)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “การจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 หายเจ็บ หายจน รวมพล คนรักกัญ ฌ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และกล่าวว่า 3 ปีที่ผ่านมา กัญชากลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีความโดดเด่น มีการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ ขณะนี้มีผู้ป่วยได้รับยากัญชามากถึง 100,000 ราย ส่วนการผลิตต้นให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน อย. ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ปรับเปลี่ยนข้อกำหนด และล่าสุดมีการแก้ไขกฎหมายทำให้กัญชาหลุดจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างเหมาะสม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน คือวันที่ 9 มิถุนายน 2565</p> <p>สำหรับภายในงานมีการออกร้านกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและผลไม้ (ซาลาเปาคุณยายกัญ) อ.พิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี, วิสาหกิจชุมชนดอนเมืองเศรษฐกิจใหม่ นำผลิตภัณฑ์ครีมกัญชานาโน ลบริ้วรอยเหี่ยวย่น การสาดิตส์ส้มตำปลาร้ากัญชา นำวัตถุดิบเด่นมีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 มาเป็นส่วนผสมส้มตำน้ำปลาร้ากัญชาและเครื่องเคียง เช่น หมูยอกกัญชา และบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบันด้วย</p>	-
<p>มาตรการ 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดตั้งรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน เนื่องจากมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ทั้งอุบัติเหตุฉุกเฉิน และใช้โอกาสนี้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้สูงอายุ และลูกหลานที่เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วย ทั้งนี้ ให้กรมควบคุมโรค ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดส่งวัคซีนไปให้เพียงพอ ส่วนผู้บริหารให้อยู่ประจำในพื้นที่บริหารจัดการสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีผู้เดินทางจำนวนมากและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 3 ม. ได้แก่ ไม่เมา สวมหมวก ใสแมส ร่วมกับมาตรการเกราะป้องกัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตนเอง หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรขับรถ ด่านครอบครัว ตักเตือนและป้องกันคนในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด่านชุมชน คัดกรองและประเมินคนเมาที่ขับขี่ เน้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนสายรอง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า)</p> <p>-รมว.คมนาคม ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ตรวจสอบสภาพการจราจร ถนนมิตรภาพ อำนวยความสะดวก ประชาชนเดินทางกลับอีสาน ด้าน รอง ผบ.ตร. สั่งเข้มงวด 7 วันอันตราย ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามมาตรการ "10 รสขม" ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน 1 ร. คือ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2 ส. คือ ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และไม่ขับรถย้อนศร 3 ข. คือ มีใบขับขี่, คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่แข่งในที่คับขัน 4 ม. คือ ไม่ขับซิ่งขณะเมาสุรา, สวมหมวกนิรภัย, ไม่ใช้รถมอเตอร์ไซด์ที่ไม่ปลอดภัย และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ</p>	-
<p>การถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน บ้านเมือง</p> <p>- นายเกียรติคุณ ทวี ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีภูมิซรอล ประธานชมรม รพ.สต. (ประเทศไทย) จ.ศรีสะเกษ ได้นำตัวแทนสมาชิกของชมรม รพ.สต.ทั้ง 117 แห่งของ จ.ศรีสะเกษ มาชูป้ายข้อความสมัคใจถ่ายโอนไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อบจ. และข้อความขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. ที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันการถ่ายโอน ในการเปิดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 โดยนายอนุทิน กล่าวว่า พร้อมที่จะให้การสนับสนุน รพ.สต. ทุกแห่งที่สมัครใจถ่ายโอนภารกิจไปสังกัด อบจ. ให้ถ่ายโอนไปได้ แต่ขอให้ดูแลรักษาพยาบาลประชาชนทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น และจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สปริงนิวส์ - จากที่มีคำแนะนำในสื่อออนไลน์เรื่อง น้ำยาล้างเล็บมีสารอะซีโตน หากสูดดมจะก่อมะเร็งโรคมะเร็งทรวงอก ส่งผลให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับรอบเดือนนั้น ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ - จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการได้ยินดีขึ้น 100% หลังจากใช้วิธีนี้ 7-10 วัน รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ อย. กรมอนามัยให้บริการฟื้นฟูการได้ยินอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องผ่าตัด ทางกรมอนามัย ได้ชี้แจงว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าวได้ทำการแอบอ้างโดยใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมอนามัย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวกรมอนามัยไม่ได้เป็นเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว และประสงค์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	-
<p>เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ ผู้จัดการ sondhitalk thebangkokinsight) รว.สธ. กล่าวว่า สถาบันพระบรมราชชนก ได้เปิดตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลเพิ่ม 3,000 ตำแหน่ง สำหรับ อสม. ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ อสม. จากทุกจังหวัดมีโอกาสพัฒนาตนเองประมาณจังหวัดละ 40-50 คน และหากไม่สามารถเข้าเรียนได้ ก็ให้สิทธิกับลูกหลาน อสม. เข้าเรียนได้ โดยแต่ละจังหวัดจะตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ที่มีคุณสมบัติต่อไป</p>	
<p>บุกยิงคู่อริคา รพ. สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด) - เมื่อเวลา 01.20 น. เกิดเหตุยิงกันในห้องฉุกเฉิน ร.พ.ปากคาด จ.บึงกาฬ มีผู้เสียชีวิตคือนายสุริยชัย สุนันทนาม อายุ 21 ปี ส่วนผู้ก่อเหตุชื่อนายบุญญฤทธิ์ พลจันทร์ อายุ 21 ปี หลบหนีไปหลังก่อเหตุ สาเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในร้านอาหารสถานีนปากคาด โดยนายสุริยชัยถูกตีศีรษะได้รับบาดเจ็บ ไปรักษาที่ รพ.ปากคาด และถูกผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปยิงในห้องฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางแผนติดตามจับกุมมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด</p>	-
<p>พ่อโวยรพ. ทำลูกเป็นแผลที่ศีรษะ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ - คุณพ่อวัยใสโพสต์เฟซบุ๊กโวย รพ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี หลังลูกของตนเองคลอดออกมา แล้วพบบาดแผลบริเวณศีรษะ ด้านขานเนต และเพจราม่าแอดดิก คาดหรือเป็นโรคผิวหนัง Aplasia cutis congenita เป็นภาวะที่ไม่มีผิวหนังปกคลุมตั้งแต่เกิด สุดท้ายแผลจะเล็กลงและหายไปเอง</p>	